

Số: 51 /TB-UBND

Quảng Ngãi, ngày 18 tháng 3 năm 2019

### THÔNG BÁO

**Kết luận của đồng chí Đặng Ngọc Dũng - Phó Chủ tịch UBND tỉnh tại  
buổi làm việc với Sở Lao động - Thương binh và Xã hội**

TT CÔNG BÁO & TIN HỌC Q. NGÃI	
ĐẾN	Số: 674
	Ngày: 13/3/19
	Chuyên: Ngày 11/3/2019, đồng chí Đặng Ngọc Dũng - Phó Chủ tịch UBND tỉnh

chủ trì buổi làm việc với Sở Lao động – Thương binh và Xã hội để nghe báo cáo, chỉ đạo một số nhiệm vụ trọng tâm, các chương trình hoạt động của ngành năm 2019. Tham dự cuộc họp có đại diện các lãnh đạo các Sở, ngành: Tài chính, Nội vụ, Giáo dục và Đào tạo, Ban Quản lý KKT Dung Quất và các KCN Quảng Ngãi, Ban Dân tộc tỉnh, Bảo hiểm xã hội tỉnh, Văn phòng UBND tỉnh và Ban Giám đốc, lãnh đạo các phòng, ban, đơn vị trực thuộc Sở Lao động – Thương binh và Xã hội.

Sau khi nghe lãnh đạo Sở Lao động – Thương binh và Xã hội báo cáo kết quả thực hiện công tác Lao động, Người có công và Xã hội; ý kiến phát biểu của các thành viên dự họp, đồng chí Đặng Ngọc Dũng - Phó Chủ tịch UBND tỉnh kết luận như sau:

1. Qua kết quả đạt được của ngành Lao động – Thương binh và Xã hội, UBND tỉnh ghi nhận, biểu dương và đánh giá cao sự nỗ lực của tập thể lãnh đạo và cán bộ, công chức, viên chức ngành đã phấn đấu thực hiện tốt nhiệm vụ được Tỉnh ủy, UBND tỉnh giao; kịp thời triển khai đồng bộ các mặt công tác của Ngành và đạt được nhiều kết quả tích cực; giải quyết việc làm, xuất khẩu lao động có nhiều chuyển biến tích cực; công tác đào tạo nghề được quan tâm và từng bước đổi mới; một số quy định về hỗ trợ hộ nghèo, hộ cận nghèo được ban hành và triển khai thực hiện; các chế độ đối với đối tượng bảo trợ xã hội, trẻ em được thực hiện đầy đủ; các hoạt động đền ơn, đáp nghĩa, chăm lo cho đối tượng người có công cách mạng, gia đình liệt sỹ được thực hiện kịp thời và chu đáo; công tác cải cách hành chính, nhất là cải cách thủ tục hành chính đã phát huy hiệu quả; kỷ luật, kỷ cương hành chính được tăng cường và thực hiện nghiêm túc; các chỉ tiêu kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội của Ngành năm 2018 cơ bản đạt kế hoạch đề ra. Kết quả trên đã góp phần đáng kể trong việc giữ ổn định an sinh xã hội, tạo môi trường thuận lợi để tỉnh thu hút đầu tư, phát triển kinh tế - xã hội. Thời gian tới, Sở Lao động – Thương binh và Xã hội cần tiếp tục phát huy để thực hiện đạt và vượt các chỉ tiêu đề ra trong năm 2019.

Bên cạnh những kết quả đạt được, ngành Lao động – Thương binh và Xã hội vẫn còn những hạn chế, tồn tại cần phải có giải pháp thực hiện hiệu quả hơn, đó là:

- Có cơ chế, chính sách trong việc đào tạo lao động có tay nghề để đáp ứng nhu cầu tuyển dụng của doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh. Công tác xuất khẩu lao động tại các huyện miền núi hiệu quả thấp, nhất là đối tượng hộ nghèo và hộ đồng bào dân tộc thiểu số. Công tác giảm nghèo chưa thật sự bền vững; tỷ lệ hộ nghèo miền núi còn cao.

- Tình trạng tai nạn đuối nước ở trẻ em đã xảy ra ở một số địa phương, gây mất mát lớn cho gia đình và xã hội, cần có biện pháp phòng chống hiệu quả đuối nước ở trẻ em.

## **2. Một số nhiệm vụ ngành Lao động-Thương binh và Xã hội cần thực hiện trong thời gian đến**

### *a) Tuyển dụng lao động*

Hiện nay, Tỉnh còn thiếu khoảng 7.000 lao động làm việc tại Khu Kinh tế Dung Quất và các khu công nghiệp trên địa bàn tỉnh; để thu hút đầu tư và giải quyết việc làm cho người lao động trên địa bàn tỉnh, giao Sở Lao động-Thương binh và Xã hội chủ trì, phối hợp với các cơ quan liên quan khẩn trương tham mưu cho Tỉnh tổ chức Hội nghị để tìm giải pháp, tháo gỡ điểm nghẽn hiện nay về công tác tuyển dụng lao động tại các doanh nghiệp. Khẩn trương báo cáo Thường trực Tỉnh ủy và UBND tỉnh để tổ chức Hội nghị giải quyết việc làm, đáp ứng nhu cầu lao động cho các nhà máy.

### *b) An toàn lao động tại các doanh nghiệp:*

Yêu cầu Sở Lao động-Thương binh và Xã hội quan tâm, xem an toàn của người lao động là trên hết để người lao động được làm việc trong môi trường an toàn về tính mạng và sức khỏe, góp phần tạo môi trường đầu tư cho các doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh.

### *c) Lao động nước ngoài:*

Hiện nay nhiều doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh có các vị trí việc làm có thu nhập cao lao động Việt Nam có khả năng đảm nhận nhưng không được trao cơ hội. Để tạo việc làm cho người lao động trên địa bàn tỉnh tham gia vào công việc lao động có chất lượng cao; yêu cầu Sở Lao động-Thương binh và Xã hội phối hợp với các cơ quan nghiên cứu, có giải pháp đào tạo nguồn nhân lực có chất lượng cao đáp ứng về nhu cầu của doanh nghiệp; khuyến cáo các doanh nghiệp tạo cơ hội cho người lao động trong tỉnh làm việc ở những vị trí có thu nhập cao, nâng cao đời sống cho người lao động.

### *d) Về phòng, chống đuối nước ở trẻ em*

Công tác phòng, chống đuối nước ở trẻ em quan tâm của toàn xã hội, thuộc chức năng, nhiệm vụ của nhiều sở, ngành và địa phương. Để thực hiện công tác này đạt hiệu quả, giao Sở Lao động-Thương binh và Xã hội chủ trì, phối hợp với các Sở: Y tế, Giáo dục và Đào tạo, Văn hóa, Thể thao và Du lịch và các cơ quan, địa phương chủ động có giải pháp hữu hiệu về tuyên truyền phòng chống đuối nước; đề xuất kế hoạch kêu gọi các tổ chức, cá nhân cùng

kinh phí ngân sách đầu tư bể bơi hợp lý; tổ chức dạy bơi, làm các bể bơi, hồ bơi phục vụ trẻ em; trước mắt ưu tiên ở những địa bàn có nguy cơ cao về tai nạn đuối nước; đồng thời tăng cường kêu gọi các nhà hảo tâm đầu tư vào lĩnh vực này.

*đ) Việc đề xuất nâng mức trợ cấp cho các đối tượng bảo trợ xã hội:*

Hiện nay đối tượng bảo trợ xã hội được hưởng trợ cấp theo quy định là 270.000 đồng/tháng là chưa phù hợp với tình hình hiện nay, việc đề xuất tinh có cơ chế, chính sách để tăng thêm kinh phí hỗ trợ là chính đáng. Giao Sở Lao động-Thương binh và Xã hội chủ trì, phối hợp với Sở Tài chính và các cơ quan có liên quan đề xuất cấp có thẩm quyền: Làm theo lộ trình từng bước, mỗi năm tăng kinh phí phù hợp với khả năng ngân sách tỉnh. Đồng thời, đề nghị Bộ Lao động-Thương binh và Xã hội xem xét, trình Chính phủ thay đổi cơ chế chính sách cho phù hợp.

*e) Việc giải quyết thủ tục về bảo hiểm thất nghiệp cho người lao động*

Hiện nay đối với việc giải quyết thủ tục về bảo hiểm thất nghiệp cho người lao động được thực hiện tại Trung tâm Phục vụ Hành chính công tỉnh. Tuy nhiên, theo báo cáo của Sở Lao động-Thương binh và Xã hội thì thủ tục giải quyết bảo hiểm thất nghiệp không thực hiện liên thông giữa các sở ngành nên đưa vào giải quyết tại Trung tâm Phục vụ Hành chính công tỉnh đối với lĩnh vực này là không hợp lý. Để tiết kiệm về thời gian, chi phí, tạo thuận lợi cho người lao động nhưng đảm bảo công khai, minh bạch và hiệu quả; yêu cầu Sở Lao động-Thương binh và Xã hội có văn bản báo cáo, trình UBND tỉnh xem xét, quyết định. Giao Văn phòng UBND tỉnh nghiên cứu, tiếp thu đề nghị của Sở Lao động – Thương binh và Xã hội để tham mưu trình UBND tỉnh có sự điều chỉnh cho phù hợp.

*g) Về chính sách nhà ở cho người có công:*

Yêu cầu Sở Lao động-Thương binh và Xã hội chủ trì, phối hợp với Sở Xây dựng, UBND các huyện, thành phố tổng hợp danh sách đối tượng người có công được hỗ trợ sửa chữa về nhà ở đã được phê duyệt nhưng do chậm trễ trong việc bố trí kinh phí nên có một số đối tượng tự lo kinh phí để sửa chữa nhà ở dẫn đến không được hỗ trợ, làm thiệt thòi cho người có công, ảnh hưởng đến công tác an sinh xã hội trên địa bàn tỉnh, báo cáo UBND tỉnh; đề xuất phương án giải quyết phù hợp với từng trường hợp cụ thể.

*h) Về bảo hiểm xã hội:* Thời gian qua, Sở Lao động-Thương binh và Xã hội cùng với Bảo hiểm xã hội tỉnh đã giải quyết kịp thời các vụ việc khiếu nại của người lao động về bảo hiểm xã hội, không để xảy ra điểm nóng, gây mất tình hình an ninh, trật tự tại địa phương. Đề nghị Sở Lao động-Thương binh và Xã hội cùng với ngành Bảo hiểm xã hội tỉnh và các Sở, ngành thường xuyên theo dõi, phối hợp với doanh nghiệp giải quyết kịp thời những vướng mắc liên quan đến quyền lợi người lao động, không tạo điểm nóng trên địa bàn tỉnh.

i) Yêu cầu Sở Lao động-Thương binh và Xã hội tập trung rà soát lại tình hình thực hiện các chỉ tiêu tại Nghị quyết Đại hội Đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XIX; dự báo khả năng thực hiện kế hoạch trong năm 2019 và kết thúc nhiệm kỳ; từ đó để xây dựng Kế hoạch thực hiện cho phù hợp; tham mưu Ban Cán sự đảng UBND tỉnh cung cấp cho Tiểu ban nội dung của Đại hội Đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XX các chỉ tiêu, định hướng, cơ chế, chính sách liên quan đến việc làm, lao động, người có công, công tác an sinh xã hội đảm bảo phù hợp với tình hình của tỉnh và đảm bảo khả năng thực hiện. Thực hiện trong tháng 3/2019.

### **3. Về một số kiến nghị của Sở Lao động – Thương binh và Xã hội tại Báo cáo số 38/BC-SLĐTBXH ngày 08/3/2019**

a) *Về Đề án sáp nhập Trường Trung cấp Kỹ thuật Quảng Ngãi vào Trường Cao đẳng Việt Nam-Hàn Quốc Quảng Ngãi:* UBND tỉnh sẽ quyết định sau khi có ý kiến chỉ đạo của Thường trực Tỉnh ủy.

b) *Về bố trí vốn để thực hiện Đề án nâng cao năng lực Trung tâm dịch vụ việc làm tỉnh:* Đây là đề nghị chính đáng để đáp ứng yêu cầu phát triển thị trường lao động, tư vấn, giải quyết việc làm cho lao động. Yêu cầu Sở Lao động-Thương binh và Xã hội có văn bản đề nghị Bộ Lao động-Thương binh và Xã hội có ý kiến chính thức đối với nguồn vốn ngân sách Trung ương hỗ trợ. Trên cơ sở đó, phối hợp với Sở Kế hoạch và Đầu tư, Sở Tài chính đề xuất UBND tỉnh xem xét.

c) *Về Đề án sửa chữa, nâng cấp mộ và nghĩa trang liệt sĩ giai đoạn 2019 - 2024:* Sở Lao động- Thương binh và Xã hội khẩn trương hoàn thành Đề án để sớm trình UBND tỉnh, trong đó kinh phí thực hiện theo lộ trình từng năm, ưu tiên cho các công trình lâu năm, xuống cấp.

d) *Bố trí kinh phí để hỗ trợ xây dựng công trình Nghĩa trang xã Phổ Khánh, huyện Đức Phổ:* Đây là công trình chào mừng kỷ niệm 30 năm ngày tái lập tỉnh đã được UBND tỉnh có ý kiến tại Công văn số 922/UBND-KGVX ngày 04/3/2019. Sở Lao động-Thương binh và Xã hội phối hợp với Sở Tài chính, UBND huyện Đức Phổ khẩn trương triển khai thực hiện theo đúng quy định.

đ) *Chủ trương xây dựng nhà tang lễ tại Trung tâm Điều dưỡng Người có công tỉnh:* Về chủ trương thống nhất việc xây dựng nhà tang lễ tại Trung tâm Điều dưỡng Người có công tỉnh. Giao Sở Lao động-Thương binh và Xã hội phối hợp với Sở Kế hoạch và Đầu tư, Sở Tài chính đề xuất UBND tỉnh theo hướng xây dựng công trình có tính đa năng, vận dụng là nơi sinh hoạt cho người có công, phát huy tối đa công năng sử dụng của công trình.

e) *Về chương trình giảm nghèo:*

- UBND tỉnh có văn bản báo cáo Thường trực Tỉnh ủy thống nhất tiếp tục thực hiện thí điểm ở 02 huyện: Sơn Tây và Tây Trà trong năm 2019. Sở

Lao động – Thương binh và Xã hội, Ban Dân tộc tỉnh phối hợp chặt chẽ với các địa phương để triển khai thực hiện đạt hiệu quả.

- Phân khai kinh phí sự nghiệp thực hiện chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững năm 2019: Yêu cầu Văn phòng UBND tỉnh phối hợp với các Sở: Tài chính, Kế hoạch và Đầu tư tham mưu UBND tỉnh sớm phân khai để các cơ quan thực hiện kịp thời, hiệu quả, đúng tiến độ theo quy định.

g) *Hỗ trợ kinh phí để thực hiện việc sửa chữa nhà ở cho các cháu mồ côi tại Trung tâm Công tác xã hội tỉnh:* Sở Lao động-Thương binh và Xã hội báo cáo cụ thể yêu cầu và sự cần thiết, phối hợp với Sở Xây dựng, Sở Tài chính để trình UBND tỉnh xem xét.

h) *Về sử dụng lao động hợp đồng trong chỉ tiêu tại Trung tâm Công tác xã hội và Trung tâm Điều dưỡng Người có công tỉnh:* Giao lãnh đạo Sở Lao động-Thương binh và Xã hội làm việc với Sở Nội vụ để thống nhất phương án, tìm hướng giải pháp tốt nhất để 02 Trung tâm nêu trên có đủ nhân lực để hoạt động hiệu quả, đáp ứng nhiệm vụ được giao theo thẩm quyền; trường hợp vượt thẩm quyền đề xuất, tham mưu UBND tỉnh xem xét, chỉ đạo. Thời gian hoàn thành và báo cáo UBND tỉnh trước ngày 30/3/2019.

i) *Về chuyển viên chức đang làm việc tại các phòng chuyên môn, nghiệp vụ của Sở thành công chức:* Sở Lao động-Thương binh và Xã hội căn cứ vào đề án vị trí việc làm và số biên chế được giao, số đã thực hiện và các quy định hiện hành của Nhà nước có liên quan có báo cáo cụ thể gửi và phối hợp với Sở Nội vụ để tham mưu UBND tỉnh xem xét, quyết định.

k) *Về kinh phí nhập dữ liệu phần mềm quản lý hồ sơ người có công và phần mềm quản lý đối tượng bảo trợ xã hội và bổ sung kinh phí tặng quà bằng hiện vật nhân dịp Tết nguyên đán Kỷ Hợi năm 2019 còn thiếu:* Thống nhất bổ sung để Sở Lao động-Thương binh và Xã hội tiếp tục thực hiện. Giao Sở Tài chính tham mưu UBND tỉnh giải quyết.

Nay thông báo ý kiến kết luận của đồng chí Đặng Ngọc Dũng – Phó Chủ tịch UBND tỉnh để các Sở, ngành liên quan triển khai thực hiện./.

**Nơi nhận:**

- Thường trực Tỉnh ủy;
- TT HĐND tỉnh;
- CT, các PCT UBND tỉnh;
- Các Sở, ngành: Lao động-Thương binh và Xã hội, Tài chính, Nội vụ, Giáo dục và Đào tạo, Kế hoạch và Đầu tư, Xây dựng, Ban Quản lý KKT Dung Quất và các KCN Quảng Ngãi, Ban Dân tộc tỉnh, Bảo hiểm xã hội tỉnh;
- VPUB: C, PCVP(VX), TH, CBTH;
- Lưu: VT, KGVX<sub>lmc125</sub>.



Nguyễn Văn Huy